

Huy động nguồn lực, phát huy nội lực của thành phố

Với vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ được nhận định là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua 10 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện mạnh mẽ và ngày càng thông thoáng; cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản hoàn thiện. Cần Thơ đang chạy nước rút trên chặng đường tiến đến mục tiêu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, thành phố xác định tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát huy các lợi thế, tiềm năng, đưa Cần Thơ phát triển xứng tầm đô thị trung tâm ĐBSCL.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, từ năm 2004 đến nay, thành phố đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 8.956 doanh nghiệp (DN) các loại hình với tổng vốn đăng ký 34.660 tỉ đồng. Lũy kế, đến cuối năm 2013, trên địa bàn thành phố có 10.862 DN các loại hình, tổng vốn đăng ký kinh doanh 39.113 tỉ đồng và 2.584 chi nhánh, văn phòng đại diện. Đến nay thành phố có 59 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 885 triệu USD, vốn thực hiện chiếm 28,7% tổng vốn đăng ký. Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, cho biết: "Từ năm 2007 đến nay, nền kinh tế thành phố bị ảnh hưởng khá lớn từ những bất lợi của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài, kinh tế vĩ mô tăng trưởng chậm. Gần 2/3 chặng đường từ khi thành lập thành phố đến nay đều nằm trong giai đoạn khó khăn chung về kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư. Song, nhờ từng bước thực hiện có hiệu quả các chính sách cải thiện môi trường đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố được cải thiện từng năm. Năm 2008, thành phố xếp thứ 22 trong bảng xếp hạng PCI cả nước; đến năm 2012, TP Cần Thơ ở vị trí 14". Theo ông Hồng, môi trường đầu tư được cải thiện, góp phần giúp cộng đồng DN của thành phố phát triển, thu hút được đông đảo lực lượng lao động từ nhiều nơi, vừa tạo ra nhu cầu tiêu thụ nội địa ngày càng lớn mạnh, vừa góp phần giải quyết đầu ra cho các DN. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.



Tiếp cận và đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp Cần Thơ gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Sông Hậu.

Trong 10 năm qua (2004-2013), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của thành phố tăng bình quân 14,5%/năm; GDP bình quân/đầu người (theo giá hiện hành) ước đến cuối năm 2013 đạt 62,9 triệu đồng/người/năm (năm 2004 chỉ đạt 10,3 triệu đồng/người/năm). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn năm 2013 ước đạt 36.200 tỉ đồng, năm 2004 chỉ ở mức 4.000 tỉ đồng. Ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) thành phố, cho biết: "Những năm gần đây, các công trình do Trung ương và thành phố đầu tư đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các khu công

nghiệp (KCN) thành phố. Cầu Cần Thơ, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn, Cảng Cái Cui và một số cảng khác, các tuyến quốc lộ... đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa liên vùng và xuất khẩu của DN trong và ngoài KCN. Mặc dù gần đây, kinh tế liên tục gặp khó, song vẫn có nhiều DN chọn Cần Thơ là điểm đến đầu tư". Theo ông Hùng, nhiều DN đang hoạt động trong KCN cũng xin điều chỉnh tăng vốn, mở rộng quy mô đầu tư. Từ năm 2007 đến nay, có 41 lượt DN trong KCN xin điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng hơn 101,9 triệu USD và trên 828,2 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào mở rộng nhà máy sản xuất, nâng cấp trang thiết bị hiện đại thay thế công nghệ lạc hậu. Điều này cho thấy khủng hoảng kinh tế dù có làm thu hút đầu tư vào các KCN chậm lại, song vẫn có DN vượt qua thách thức và khẳng định vị thế của mình.

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã xác định vai trò trung tâm động lực vùng ĐBSCL của Cần Thơ. Chính phủ đã ban hành một số chính sách đòn bẩy để đẩy nhanh tốc độ phát triển thành phố như: Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16-2-2006 "Về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với TP Cần Thơ"; Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20-3-2009 "Ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết 45-NQ/TW"... Bên cạnh đó, thành phố còn dành nhiều ưu đãi cho các dự án đầu tư như: miễn giảm tiền thuê đất, các hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, chi phí quảng cáo, lãi suất sau đầu tư. Các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập DN, thuế xuất nhập khẩu thực hiện theo các quy định của Trung ương, cơ bản được minh bạch, tạo điều kiện để DN tiếp cận đầu tư thuận lợi. Thành phố còn ban hành Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 2-2-2010 quy định cơ chế đầu tư xây dựng các khu tái định cư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhằm khuyến khích nhà đầu tư xây dựng các khu dân cư, tái định cư tập trung. Theo kế hoạch, năm 2014, thành phố sẽ triển khai thí điểm xây dựng nhà ở công nhân tại KCN Trà Nóc và KCN Thốt Nốt nhằm ổn định chỗ ở cho người lao động ở KCN và tạo điều kiện thu hút nguồn lao động cho các KCN của thành phố trong tương lai.

Đồng hành cùng DN

Không chỉ trải thảm đỏ chào đón nhà đầu tư, thành phố còn quan tâm đồng hành cùng quá trình phát triển của cộng đồng DN, bởi DN sản xuất kinh doanh hiệu quả sẽ góp sức vào sự phát triển chung của thành phố. Theo đó, định kỳ hằng quý, hoặc 6 tháng, lãnh đạo thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với DN nhằm giải quyết khó khăn cho DN, nắm bắt kịp thời thông tin về những thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị của DN để sớm có giải pháp tháo gỡ. Theo ông Motoyuki Nakamura, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Tri-Việt (KCN Trà Nóc 2), hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động trong các KCN của Cần Thơ thuận lợi hơn so với trước rất nhiều bởi cơ sở hạ tầng cơ bản đồng bộ, nguồn lao động dồi dào. Thành phố cũng luôn quan tâm tìm hiểu hoạt động kinh doanh của cộng đồng DN. "Song về lâu dài, vấn đề cải thiện môi trường đầu tư của Cần Thơ phải bao gồm việc hoàn thiện môi trường sống, môi trường làm việc, chú trọng phát triển dịch vụ y tế, giáo dục, giải trí, tài chính ngân hàng để nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác tin tưởng chọn Cần Thơ là điểm đến"-ông Motoyuki Nakamura khẳng định.

Thời gian qua, UBND thành phố xác định việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đưa mô hình một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư - đất đai - xây dựng vào hoạt động và tiếp tục hoàn thiện dần, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố. Theo ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-

Thương mại-Du lịch thành phố, ngày 5-2-2013, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 320/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và hoạt động của Bộ phận "Một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài KCN, khu chế xuất trên địa bàn TP Cần Thơ. Bộ phận "Một cửa liên thông" thuộc Trung tâm xúc tiến Đầu tư -Thương mại -Du lịch thành phố Cần Thơ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc thẩm tra, giải quyết hồ sơ, trả kết quả hồ sơ cho nhà đầu tư trong thời gian quy định. Đây chính là cầu nối giữa các cơ quan chính quyền nhà nước và DN, nhà đầu tư cùng hướng đến một môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, chung tay vì thông điệp "TP Cần Thơ luôn đồng hành cùng sự phát triển của nhà đầu tư, DN".

Ngoài ra, thành phố đã thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết khó khăn cho DN, do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phản ánh của DN để tham mưu UBND thành phố các giải pháp giải quyết khó khăn cho DN. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý các KCX&CN thành phố nhanh chóng thành lập Tổ hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng KCN để giúp nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình đầu tư vào KCN, cùng thành phố hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống khẳng định: Cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và hỗ trợ giải quyết khó khăn cho DN là những việc hết sức quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố. Đối với mục tiêu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, các sở, ngành hữu quan cần rà soát năng lực của các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư hạ tầng KCN và yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ triển khai hoàn thiện hạ tầng các KCN. Song song đó, thành phố cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm và giới thiệu nhà đầu tư tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, hợp đồng tín dụng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các KCN, tạo đà cho phát triển công nghiệp.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN